

# ประสบการณ์และความประทับใจ

น.ส.รวิภา ทองอมร

การได้มาประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้คือครั้งที่ 2 ของดิฉัน แต่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่นี้ ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียงแต่ 2 เดือน สิ่งฉันได้กลับมาคือประสบการณ์ที่มีค่ามากมาย เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบและตรงต่อเวลาสูงมาก พอได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี้จึงทำให้เราต้องปรับตัวเรียนรู้ตามวัฒนธรรมของที่นี่ ซึ่งมันก็ตีตื้นมากมายพอได้เข้ามาอยู่ในสังคมที่มีความเป็นระเบียบ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่นก็พลอยทำให้จิตใจแจ่มใสร่างกายแข็งแรงไปด้วย

ในส่วนของการที่ได้มาเรียนที่ ABK College เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อ คุณครูที่นี่ใจดี สอนสนุก และทำให้ดิฉันเข้าใจได้มากขึ้น ดิฉันชอบหนังสือเรียนของโรงเรียนนี้มากๆ สอนแกรมม่าตัวเดิมที่เคยเรียนมาแล้ว แต่สถานการณ์ใหม่ เนื้อเรื่องใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ คณิตที่ทันสมัย จะเรียนเน้นไปที่คณิตตัวที่พบเจอในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ อีกอย่างคือสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีแต่เพื่อนชาวต่างชาติ หลากหลายชาติมารวมกัน จึงทำให้เราจำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร อาจจะมีอังกฤษปนๆบ้าง แต่ก็ทำให้ได้พูดภาษาญี่ปุ่นและคุ้นชินกับมัน และในช่วงสุดท้ายหลังเรียนจบคอร์ส นักเรียนทุกคนจะต้องทำพรีเซนต์วัฒนธรรมของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยโตโย การพรีเซนต์ครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้นำความรู้จากการเรียนทั้งหมดมาใช้จริงๆ ได้พูดคุยกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ถามตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ฟังดูอาจจะเครียด แต่สนุกๆมากเลยคะเป็นอะไรที่ทำทายนมาก จะอธิบายได้มัย เขาจะเข้าใจเรามัย ค่อนข้างกังวลแต่ผลสุดท้ายมันออกมาดีมากๆ เราได้เพื่อนคนญี่ปุ่นเพิ่มได้มิตรภาพที่ดี เราได้ฝึกทักษะกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้น

และสิ่งที่ได้นอกเหนือจากการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้ว เรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนในคลาสเรียนอีกด้วย ดิฉันได้มีโอกาสทำอาหารไทยให้เพื่อนในคลาสได้ทาน ทุกคนล้วนแต่ชอบอาหารไทยมากๆเลยคะโดยเฉพาะต้มยำกุ้ง กิจกรรมเพิ่มเติมที่อยู่ในโปรแกรมอย่างเช่น การไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว สำหรับดิฉันถือเป็นประสบการณ์ใหม่มาก ทั้งชีวิตไม่เคยพบเจอกับแผ่นดินไหวเลย แต่เมื่อเรามาอยู่ญี่ปุ่นเราก็ต้องศึกษาและเรียนรู้เอาไว้ และสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวันสุดท้ายที่ดิฉันอยู่ญี่ปุ่นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริงๆแต่เป็นเพียงแผ่นดินไหวเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้อันตรายแต่อย่างใด หลังเรียนจบคอร์สนักเรียนจะได้ไปเที่ยวที่ดิสเนย์แลนด์ วันที่ดิฉันไปอากาศดีฝนไม่ตก และคนค่อนข้างน้อย เหนื่อยแต่สนุกมากคะ

สิ่งที่ประทับใจที่สุดนั้นก็คือการได้ไปพักโฮมสเตย์นั่นเอง ดิฉันตื่นเต้นมากๆเพราะดิฉันค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับการฟังคะ ดิฉันฟังและจับใจความไม่ค่อยได้ก็กังวลอยู่นิดหน่อย แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆแล้ว มาม่าพยายามพูดและอธิบายให้เราเข้าใจ ฟังได้ง่ายขึ้น ตัวดิฉันเองก็พยายามฝึกพูด ฝึกฟังให้ได้มากที่สุด ดิฉันได้ช่วยมาม่าทำอาหารญี่ปุ่นด้วยคะ มีลูก2คน ญ1 ช1 น้องผู้ชายติดเกม จึงทำให้สนิทกับน้องผู้หญิงวัย4ขวบ น้องชนแต่น่ารักมากๆ ครอบครัวโฮสดิฉันอยู่ค่อนข้างไกลคะ อยู่ในจังหวัดชิบะ จังหวัดชิบะเงียบสงบอากาศดี มาก แตกต่างจากโตเกียวที่เป็นเมืองหลวง